
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 
ข่าวสด  ไทยรัฐ 

ผู้จัดการรายวัน360 
คมชัดลึก  มตชิน 

โครงการกา้วคนละกา้วฯ  

    -เสนอข่าว ตูนและทีมงานวิ่งมาถึงรพ.ศิริราช วันที่ 6 ธ.ค. เวลา06.00น. ศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคล มอบเงินที่

บุคลากรรพ.ศิริราช หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวฯ 

946,116 บาท โดยมบุีคลากรแพทย์และพยาบาลรพ.ศิริราช ร่วมกนัปรบมอืต้อนรับ พร้อมถอืป้ายให้ก าลังใจ 

    -เวลา 16.30 น. ที่สนามยิงปืน ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มีประชาชนชาว จ.นนทบุรี ร่วมบริจาคเงินกว่า 10 ล้าน

บาท   

    -นพ.เจษฎา โชคบ ารงุสขุ ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคเข้าโครงการ 1 ล้านบาท พร้อมขอบคุณตนูที่เป็น

แรงบนัดาลใจให้คนทั้งประเทศ 

     -ที่ศาลากลาง จ.สพุรรณบุรี มีการประชุมส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมต้อนรับตูน ที่จะวิ่งถึง จ.

สพุรรณบุรี บ้านเกดิ ในวันที่ 7-8 ธ.ค.นี้  พร้อมเตรียมทมีแพทย์ ทมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด โดยแอด๊-คาราบาว จะ

ขึ้นเล่นดนตรีโฟล์คซองและร่วมวิ่งกบัตนู ส่วนวันที่ 8 ธ.ค. จะเริ่มวิ่งเวลา 03.00 น. และ 19.00 น. ถงึป๊ัมน า้มนั ปตท.

เดมิบางฯ จากนั้นนั่งรถเข้าที่พัก ก่อนเดนิทางต่อไปยังจังหวัดชัยนาท ส่วนยอดเงินบริจาคขณะนี้กว่า 594 ล้านบาท      

 

ไทยโพสต ์กรงุเทพ

ธรุกจิ เดลินวิส ์แนว

หน้า มตชิน สยามรัฐ 

วคัซีนไขเ้ลือดออก 

    -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว. สธ. เปิดเผยว่า ประเทศไทยไม่ได้มุ่งเน้นใช้วัคซีนเป็นมาตรการหลักใน

การป้องกันโรค แต่เน้นการช่วยกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลาย ส าหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วไม่ใช่ทุกคนจะเกิด

ผลข้างเคียง เนื่องจากคนไทยอยู่ในเขตร้อนมีโอกาสได้รับเชื้ อและมีภูมิต้านทานอยู่แล้ว สธ.ได้ให้ประชุมหารือเพ่ือ

เตรียมความพร้อม รวมทั้งออกข้อบ่งชี้ ในการใช้วัคซีนไข้เลือดออก เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ทั้งนี้  วัคซีน

ป้องกันไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 60 เมื่อฉีดแล้วยังมีโอกาสป่วยได้ แต่คนที่มีภูมิต้านทานแล้วไปฉีด

วัคซีนอาจจะมภีมูต้ิานทานมากขึ้น เมื่อป่วยกจ็ะเป็นน้อย จึงยังต้องคงมาตรการเดมิคอื ก าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลาย  

     -นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ ผอ.กองโรคป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพิจารณาระงับวัคซีนเป็น

อ านาจของอย. ซึ่งขณะนี้ ยังไม่มีการสั่งระงับ วัคซีนตัวนี้ มีการใช้บ้างในรพ.เอกชน แต่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็นวัคซีน

พ้ืนฐานส าหรับฉีดทั่วไปภายในประเทศ โดยวันที่ 7 ธ.ค.นี้  กรมควบคุมโรคจะมีการหารือเรื่องนี้ อีกครั้งหนึ่ง ส าหรับ

ผลข้างเคยีงของวัคซีนอาจไม่รนุแรงนัก แต่หากฉีดในเดก็ที่ไม่เคยตดิเชื้อมาก่อนจะมอีาการมากกว่าเดก็ที่ตดิเชื้อมาแล้ว 

    -นพ.ทวี โชคิพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้ อในเดก็แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บ่ายวันนี้  (7 ธ.ค.) จะเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกบัผลจากการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศฟิลิปปินส ์ในส่วนของประเทศไทยเท่าที่

ทราบมีการฉีดในรพ.เอกชน คาดว่าตอนนี้มีการน าเข้าและฉีดไปแค่ประมาณพันคนเท่านั้น แต่ที่ฟิลิปปินสม์ียอดสงูถึง

แสนคน จึงต้องให้นักสถิติร่วมประชุมด้วย เพ่ือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้แน่ชัดก่อนร่วมกบั สธ. แจ้งให้สาธารณชนทราบ

อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ธ.ค.นี้  ส าหรับคนที่ก  าลังคดิจะฉีดวัคซีนดงักล่าวขอให้รอไปก่อน 

     ด้าน นพ.วันชัย สตัยาวุฒิพงษ์ เลขาธกิาร อย. กล่าวว่า อย.ก าลังรอผลการพิจารณาของสถาบันวัคซีนก่อน แล้วจึง

จะพิจารณาเกี่ยวกบัการอนุญาตขึ้นทะเบยีนใช้ในประเทศไทย 

     -ผศ. ภญ.นิยดา เกียรติยิ่ งอังศุลี ผู้ จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค และอย. ต้องด าเนินการมากกว่าการรอผลประชุมคณะกรรมการสร้างเสริม

ภมูคิุ้มกนัโรค โดย 1.ต้องรวบรวมตัวเลขวัคซีนที่มกีารขึ้นทะเบยีนและมอียู่ในท้องตลาด 2.จ านวนประชาชนที่ฉีดวัคซีน 

3.มรีายงานผู้รับวัคซีนแล้วเกดิปฏกิริิยาหรือมีผลข้างเคียงอย่างไร ต้องเปิดเผยข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือ และเชิญ

ผู้ประกอบการที่น าเข้าวัคซีนดังกล่าวมาสอบถามข้อเทจ็จริง   ทั้งนี้  ไม่ว่ายาหรือวัคซีนจะต้องมีระบบการรายงานอาการ

ไม่พึงประสงค ์โดยวัคซีนป้องกนัไข้เลือดออก ขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุเป็นวัคซีนขั้นพ้ืนฐาน 

 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที่ 7 ธนัวาคม 2560 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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                                                             สรุปข่าววันที่ 7 ธนัวาคม 2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 
โพสตทู์เดย์  กรงุเทพ

ธรุกจิ  เดลินวิส ์ มตชิน  

ไทยโพสต ์ สยามรัฐ  

แนวหน้า 
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

โรคไขซิ้กา 

     -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคตดิเชื้อไวรัสซิกาที่รพ.ศรีธญัญา 

1 คน เนื่องจากมาตรวจเลือด ขณะนี้ แพทย์ได้ดูแลและเฝ้าระวังแล้ว ไม่มีการระบาดอย่างที่มีการเผยแพร่ในโซเชียล 

มเีดยี หากมอีะไรขอให้รับฟังข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคเป็นหลัก 

     -นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ติดเชื้ อแถบ รพ.ศรีธัญญาอยู่ระหว่างการ

ตรวจหาเชื้ อ ทั้งนี้  รพ.เป็นสถานที่คนเข้าออกมาก ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นต้องเฝ้าระวังในรพ.ศรีธัญญา และรพ.รัฐอื่นๆ 

ด้วย โดยตั้งแต่พบการตดิเชื้อในประเทศไทย ได้มกีารเฝ้าระวังมาตลอด ซึ่งยังไม่พบความผดิปกตกิบัหญิงตั้งครรภ์หรือ

เดก็ทารก โรคนี้ เกดิจากยุงลาย ถ้าป้องกนัไม่ให้ยุงลายกดั จะป้องกนัได้ทั้งโรคไข้ตดิเชื้อซิกาและโรคไข้เลือดออก 

     -นพ.ศิริศักดิ์ ธติดิลิกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธญัญา กล่าวว่า ผู้ติดเชื้ อซิกาในรพ.ศรีธญัญาเป็นบุคลากรหญิง ตั้งครรภ์ 27 

สปัดาห์ ขณะนี้พบผู้ ต้องสงสยัอกี 2 ราย ส านักระบาดวิทยาอยู่ระหว่างการสอบสวนการติดเชื้ อว่ามาจากที่ใด โดยทาง

รพ.ได้ฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้ซิกาและไข้เลือดออกแล้ว 

 
มตชิน 

สถานการณน์ ้ าท่วม 
     -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมตรีและหัวหน้า คสช. มกี าหนดเดินทางไปตรวจเย่ียมสถานการณ์

อุทกภัยที่  จ.ตรัง ในวันที่  8 ธ.ค. โดยตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 6 ธ.ค. ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,515,986 คน 

เสยีชีวิต 15 ราย สถานการณ์คล่ีคลายแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ และสตูล ส่วน จ.ปัตตานี ระดับน า้เริ่มเข้าสู่สภาวะ

ปกติ  นายอ าเภอเมืองปัตตานีลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจรักษาโรคและ

สอบถามสภาพจิตใจ กลุ่มที่น่าห่วงคอืผู้ป่วยตดิเตยีงและคนชรา ขั้นต้นได้เตรียมแผนการช่วยเหลือเป็น 2 ระดบั 1.การ

อพยพฝากไว้กบับ้านญาติหรือเพ่ือนบ้านที่ไม่ถูกน า้ท่วม 2.การล าเลียงผู้ป่วยไปยังรพ.โดยทมีแพทย์และ อสม.ในพ้ืนที่ 

และจะมเีรือคอยตดิตามดูอาการและเตรียมความพร้อม 24 ชั่วโมง 

แนวหน้า      -เสนอข่าว เกดิน า้ท่วมสงูเกอืบ 1 เมตร บริเวณหน้ารพ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช น า้ป่าไหลเข่าท่วมห้องจ่ายยา

และห้องผู้ ป่วยนอก สูงประมาณ 30 ซม. ต้องขนย้ายเครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค และรับผู้ ป่วยนอกบนชั้น 2 ของ

อาคาร โดยรพ.ยังเปิดบริการตามปกติ แต่การเดินทางเป็นไปด้วยความล าบาก ญาติและผู้ ป่วยต้องนั่งเรือของปภ.ท่า

ศาลามารับบริการ  

 
มตชิน 

วนัหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้โลก 

     -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เป็นประธานเปิดนิทรรศการวัน

หลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าสากล ต้นแบบหลักประกนัสขุภาพไทย ผลิใบสู่สงัคมโลก และกล่าวว่า วันที่ 12 ธ.ค.ของ

ทุกปี เป็นวันหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าโลก รณรงค์ให้ทั่วโลกเหน็ความส าคญัของการเคล่ือนไหวเพ่ือส่งเสริมสขุภาพ

ด ีโดยการมรีะบบหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในทุกประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาตอิย่างมั่นคงและยั่งยืนก่อนปี 

2573  และได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุมเวทวีันหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าโลก 

12-15 ธ.ค.นี้  ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ ปุ่น โดยจะบรรยายในหัวข้อ อนาคตของระบบสขุภาพ ต้นแบบการใช้ข้อมูล

สขุภาพเพ่ือขบัเคล่ือนหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าในยุคต่อไป 

 

เดลินวิส ์

กระตุน้ส่งออกสมุนไพร 

    -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงข่าว "เปิดตลาดสมุนไพรครบวงจรยุค 

4.0" และกล่าวว่า ตลาดส่งออกสมุนไพรของไทยมีมูลค่าถึง 1.8 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้เพ่ิมมูลค่าเป็น 

3.6 แสนล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 2 เท่า ภายใน 5 ปี แต่สดัส่วนของคนไทยที่ใช้สมุนไพรในแง่ต่าง ๆ ยังมีเพียงร้อยละ 

5-6 เพ่ือส่งเสริมการใช้และการส่งออกสมุนไพรไทยให้มากขึ้น กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจัดงานมหานคร

สมุนไพร ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสติ ระหว่างวันที่ 15-25 ธ.ค. เพ่ือทดลองตลาด โดยอาจจะจัดประมาณ 2-3 รอบ หาก

ได้ผลดีจะเปิดถาวร นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตสิามารถไปหาซื้อผลิตภัณฑส์มุนไพรไทยแบบขายปลีกและขาย

ส่งได้ 

 

โพสตทู์เดย์ 

ผู้จัดการรายวัน 

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

  -เสนอข่าว นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ยังมีเนื้ อหาคลุมเครือ ขาดความชัดเจนในการปฏบิัติ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั กระทบต่อการปฏบิัติ

ของผู้ประกอบการรวมถึงภาคธุรกิจร้านอาหาร สมาคมจึงได้สรุปข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 4 เรื่อง คือ 1.ปรับปรุง

กฎหมายให้ชัดเจน ทนัสมัยและสอดคล้องกบัหลักสากล โดยระยะสั้น เสนอสธ.ทบทวนและจัดท ากฎหมายลูก และใน



                                                             สรุปข่าววันที่ 7 ธนัวาคม 2560 3 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ระยะยาว เสนอให้ภาครัฐแก้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 2.การตีความให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น การตีความข้อความบนฉลากเครื่องดื่ม 3.บังคับใช้กฎหมาย

อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรม และ 4.บูรณาการด้านการศึกษาเกี่ยวกบัโทษของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

 

ไทยโพสต ์

บริจาคเงินสรา้งอาคารผูป่้วย รพ.รษัฎา 

      -เสนอข่าว นายศุภกจิ ศาสตร์สวุรรณ หรือโกไข่ และนางเครือสาย ศาสตร์สวุรรณ สาม-ีภรรยาชาวตรัง บริจาคเงิน

ส่วนตัว 30 ล้านบาท สร้างอาคารผู้ ป่วยให้กับรพ.รัษฎา ซึ่ งตั้ งอยู่ห่างจากตัวเมืองตรัง 60 กม. เขตรอยต่อ จ.

นครศรีธรรมราช และขาดแคลนห้องพักพิเศษส าหรับคนไข้ โดยเงินที่น ามาบริจาคเป็นเงินของพ่ีชายนางเครือสายที่

เสยีชีวิตและไม่มีครอบครัว จึงน ามาบริจาคสร้างอาคารผู้ ป่วยเพ่ือเป็นบุญกุศลให้กบัพ่ีชาย โดยท าก่อนที่จะมีโครงการ

ก้าวคนละก้าวฯ แต่ไม่มกีารเปิดเผย 

     นพ.ชัยณรงค์ มากเพ็ง ผู้อ  านวยการรพ.รัษฎา เปิดเผยว่า อาคารที่สร้างมี 2 ชั้น ชื่ออาคารสมบัติ แก้วสมบูรณ์ มี

ห้องพักพิเศษ 23 ห้อง และห้องวีไอพี 2 ห้อง ทุกห้องจะมีเฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์อ านวยความสะดวกอย่างครบครัน

เหมอืนรพ.เอกชน 

 

เดลินวิส ์

ระบบท าใบขบัข่ี 

    -เสนอข่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวถึงกรณีผู้ขับขี่เป็นโรคลมชักทั้งที่มีใบอนุญาตขับรถ

ตลอดชีพ ท ามคี าถามเรื่องการรื้อระบบการออกใบอนุญาตขบัขี่รถใหม่ ว่า ขนส่งทางบกเตรียมเพ่ิมโรคใหม่อกี 5 โรค ที่

ไม่สามารถขอใบขบัขี่ได้  อาท ิโรคลมชัก, โรคเบาหวาน, ความดนัโลหิตสงู, ผ่าตัดสมอง และกล้ามเนื้ อหัวใจตาย โดย

ต้องเร่งหารือกบัแพทยสภาเพ่ือก าหนดกฎเกณฑใ์ห้ได้ข้อสรปุโดยเรว็ ก่อนเสนอร่างออกเป็นกฎกระทรวงต่อไป 

    ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ตรวจสขุภาพผู้ขบัขี่แทก็ซี่ 5,346 ราย ระหว่าง 

ธ.ค. 2555-พ.ค. 2556 พบมโีรคประจ าตัว ร้อยละ 33.1 โดยเป็นโรคความดนัโลหิตสงู ร้อยละ 37 ปัญหาทางสายตา

ร้อยละ 28.1 เบาหวาน ร้อยละ 26.1 โรคพาร์กนิสนัและระบบประสาทอื่น ๆ ร้อยละ 0.5 โรคจิตเภท ร้อยละ 0.3 โรค

ลมชักร้อยละ 0.2  เป็นต้น โดยข้อมูลทางสถิตพิบว่า โรคความดันโลหิตสงู ประวัติโรคประจ าตัว และปัญหาทางสายตา 

มีความสมัพันธ์กบัการเกิดอุบัติเหตุชัดเจน เพราะจะส่งผลให้การตัดสินใจช้าลง ซึ่งการตรวจสุขภาพเพ่ือท าใบขับขี่มี

เพียงการตรวจสายตา ตรวจปฏิกริิยา และตรวจตามใบรับรองแพทย์ 5 โรคเท่านั้น ดังนั้นเพ่ือให้เกดิวามครอบคลุมต่อ

โรค กรมการแพทย์โดยรพ.นพรัตนราชธานี จึงได้เร่ิมจัดท าแนวทางการตรวจสขุภาพเพ่ือท าใบขบัขี่ 

 

ข่าวสด 

ศูนยผ์่าตดัโรคลมชกั 

   -เสนอข่าว นพ.อดุม ภู่วโรดม ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวถงึความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วยโรค

ระบบประสาท ว่า สถาบนัประสาทวิทยาเป็นศูนย์ผ่าตดัโรคลมชัก 1 ใน 5 ของไทย มคีุณสมบตัเิข้าเกณฑศ์ูนย์ผ่าตดัโรค

ลมชักระดับ 4 การผ่าตัดด าเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ ใกล้เคียงกบัการผ่าตัดของประเทศในตะวันตก เปรียบเทยีบได้

กบัประเทศแคนาดา ในอนาคตจะมกีารผ่าตดัโรคลมชักด้วยหุ่นยนต์ เพ่ือเพ่ิมความแม่นย า 

 


